



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๖๘

ที่ กษ ๐๔๐๔/ว ๕๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐/  
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาระดับสหกรณ์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ กำหนดเกณฑ์การจัดระดับสหกรณ์ และประเมินสถานภาพสหกรณ์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ตามสถานภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งต้องการพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพในบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เข้าร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ด้วย นั้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์เป็นรายสหกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัดให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ตามเป้าหมายในระดับจังหวัด โดย

๑. ให้จัดส่งผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ทั้ง ๗ อัตราส่วนให้สหกรณ์จังหวัดตามรายชื่อสหกรณ์เป้าหมาย เพื่อนำผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับมั่นคงตามมาตรฐาน ไปส่งเสริมแนะนำให้สหกรณ์แก้ไขให้มีเสถียรภาพทางการเงินอยู่ในระดับมั่นคงตามมาตรฐานขึ้นไป

๒. ให้จัดส่งข้อมูลผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ครบทั้ง ๔ หมวด ๒๖๐ ข้อให้สหกรณ์จังหวัด หรือให้ข้อมูลรายงานจุดอ่อนของการควบคุมภายใน (แบบ RQ ๒ - ๓) เพื่อให้สหกรณ์จังหวัดสามารถนำผลการประเมินรายชื่อไปส่งเสริมแนะนำให้สหกรณ์แก้ไขจุดอ่อนของการควบคุมภายในของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของสหกรณ์อยู่ในระดับดีหรือดีมากอย่างยั่งยืน

สำหรับรายชื่อสหกรณ์เป้าหมายการยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์จากชั้น ๓ สู่ชั้น ๒ จากชั้น ๒ สู่ชั้น ๑ และรักษาระดับชั้น ๑ สามารถประสานกับสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์)

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์